

Số: ~~186~~/BC-HĐND-BPC

Bình Long, ngày ~~13~~ tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra dự thảo Nghị quyết và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long năm 2022, trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND thị xã khóa XII

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND thị xã về thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND thị xã khóa XII, Ban pháp chế HĐND thị xã đã chủ động nghiên cứu, tìm hiểu nội dung dự thảo Nghị quyết, kế hoạch thông qua các buổi làm việc với các phòng, ban, ngành.

Ngày 08 tháng 12 năm 2021, Ban pháp chế HĐND thị xã đã họp toàn thể các thành viên của Ban để nghe báo cáo và thảo luận về kế hoạch, dự thảo Nghị quyết. Tham dự họp có lãnh đạo các phòng, ban, Văn phòng HĐND - UBND thị xã và một số cơ quan hữu quan cùng dự.

Qua nghiên cứu, xem xét dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; đối chiếu với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Các văn bản pháp luật khác có liên quan và ý kiến thảo luận của đại biểu dự họp. Ban Pháp chế nhận thấy dự thảo Nghị quyết nêu trên đã được soạn thảo đúng trình tự, thể thức quy định, có đầy đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan. Ban Pháp chế nhận thấy Dự thảo Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022 (tại Tờ trình số 168/TTr-HĐND ngày 19/11/2021 của Thường trực HĐND thị xã).

Tại khoản 1, Điều 78 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ và vào kỳ họp cuối cùng của năm trước đó đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân”. Do đó, để thực hiện đúng quy định của pháp luật và giúp công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022 đạt chất lượng, Ban pháp chế nhận thấy việc Hội đồng nhân dân thị xã thông qua Nghị quyết ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022 là cần thiết.

Về nội dung của Kế hoạch: Nội dung chính của Kế hoạch được xây dựng gồm: mục đích, yêu cầu, hình thức, thời gian tổ chức; thành phần tham dự kỳ họp; nội dung các kỳ họp và tổ chức thực hiện.

Về dự thảo Nghị quyết: dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về căn cứ pháp lý và trình bày theo đúng thể thức văn bản quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ và các quy định của pháp luật. Dựa trên những đánh giá nêu trên, Ban pháp chế đề nghị Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, thông qua Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2022.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra của Ban pháp chế HĐND thị xã về dự thảo Nghị quyết, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Long năm 2022 trình tại kỳ họp thứ ba, HĐND thị xã khóa XII, Ban pháp chế HĐND thị xã kính trình HĐND thị xã xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND;
- UBNDTTQVN Thị xã;
- Các vị Đại biểu HĐND Thị xã;
- Lưu VT-BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Hiền